

# ACTIVITIES

กิจกรรม รอส.



รอส. ถวายพระ-พระ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ

**คุณอังคณา ปิตันธนโสภา ไซยมน์ส**  
กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง  
ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และ  
ลงนามถวายพระพร **พระบาทสมเด็จพระ  
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ** เพื่อแสดงความ  
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
ให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร  
และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน  
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ศาลาศิริราช  
100 ปี โรงพยาบาลศิริราช



รอส. ร่วมถวายพระ-พระ  
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ภูมิพลอดุลยเดช

**คุณอังคณา ปิตันธนโสภา ไซยมน์ส**  
กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารเป็น  
ผู้แทนธนาคาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  
เพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาส  
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานีโทรทัศน์  
โมเดิร์นไนน์ ทีวี





รอส. แถลงผลการดำเนินงาน  
รอส. 9 เดือนแรกของปี 2557

**คุณอังคณา ปีลันธนโสภาท ไชยมณัส** กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในงานแถลงข่าว **ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2557** โดยมีผู้บริหาร พนักงานเข้าร่วมโดย 9 เดือนที่ผ่านมาธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มรายได้น้อยวงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ได้ทั้งสิ้น 72,797 ราย วงเงิน 48,573 ล้านบาท ซึ่งเป็น 46.98% ของสินเชื่อปล่อยใหม่ในปีนี้ ซึ่ง รอส. มั่นใจว่าสิ้นปีจะสามารถปล่อยสินเชื่อตามเป้าหมาย 134,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแรนโซ ซาญูวีร์ รีสอร์ท แอนด์คอนกรีตคลับ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา



รอส. ร่วมพิธีเปิดงาน  
Money Expo Udonthani 2014

**ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล** รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน **"มหกรรมการเงินอุครธานี Money Expo Udonthani 2014"** โดยมี **คุณทวนทอง ศรีนภาพ** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ. อุครธานี

» รอส. ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม  
การเงิน Money Expo  
เชียงใหม่ 2014

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ 2014 โดยมี คุณอังคณา ปิณฑน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร พนักงานธนาคาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต



» ประธานกรรมการ รอส.  
พร้อมผู้บริหารระดับสูงลง  
ให้บริการธุรกรรมธนาคาร

คุณเกริก วณิชกุล ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยผู้บริหารลงให้บริการธุรกรรมของธนาคาร อาทิ รับชำระหนี้เงินกู้ รับชำระหนี้ปีบัญชี และรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer ตาม **โครงการ Peak Day** ในช่วงวันที่มีการให้บริการสูงสุด จากลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา/ข้อเสนอแนะ ในระหว่างการปฏิบัติงานให้บริการลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่







- » รอส. ให้การต้อนรับ คณะสภาผู้แทนราษฎร คณะ World Bank และ คณะจาก สถานทูตฟิลิปปินส์

*คุณฉัตรชัย ศิริไล* รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ เป็นประธานต้อนรับ คณะสภาผู้แทนราษฎร คณะ World Bank และคณะจากสถานทูตฟิลิปปินส์ จำนวน 25 คน โดยมี *คุณศิระ จงเจริญ* ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะคุณงาน ในการนี้คณะฯ ได้ศึกษาคุณงาน ในเรื่อง **"ความสำเร็จของ รอส. ในรอบ 60 ปีที่ผ่านมา"** เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม สำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่



- » รอส. จัดกิจกรรมโครงการ เสริมสร้างวินัยทางการออม เสริมสร้างอาชีพ ปีที่ 3

*คุณกฤษณา รักชากุล* ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม **โครงการเสริมสร้างวินัยทางการออม เสริมสร้างอาชีพ ปีที่ 3 (Happy Day วันแห่งความสุข กับ 61 ปี รอส.)** โดยมี *คุณอังคณา ปิณฑน์โอวาท ไชยมนัส* กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และ พนักงานธนาคารให้การต้อนรับ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ บ้านเอื้ออาทร รวมถึงการจัดทำบัญชีครัวเรือน การออมเงิน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดคู่ 2)

» รอส. ร่วมพิธีเปิดการแห่งจับ  
GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศ  
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

**คุณคณิง ครุฑาโรจน์** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ เป็นประธานในพิธี  
เปิดการแข่งขัน **GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศ  
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557** ร่วมกับ  
**คุณพิมล ศรีวิกรม์** นายกสมาคมเทควันโด  
แห่งประเทศไทย เพื่อคัดนักกีฬาหน้าใหม่ให้กับ  
ทีมชาติไทย และมอบเงินสนับสนุนงวดที่ 3  
ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ  
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์



» รอส. ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน  
ผังเมืองและก่อสร้าง ประเทศกัมพูชา  
และเอกอัครราชทูตกัมพูชา  
ประจำประเทศไทย

**คุณเกริก วณิกกุล** ประธานกรรมการธนาคาร  
**คุณไฉวรรณ ปองเสงี่ยม** รองกรรมการผู้จัดการ  
กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร **คุณฉัตรชัย ศิริไล**  
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ **คุณอรุณา  
เจริญศิลป์** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน  
กลยุทธ์ 2 **คุณศิวะ จงเจริญ** ผู้อำนวยการ  
ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ **คุณภานินี มโนสันต์**  
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ  
และ **คุณสุศจิดัตตรา คำดี** ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร  
องค์กร ได้ให้การต้อนรับ **รัฐมนตรีกระทรวงที่ดิน  
ผังเมืองและก่อสร้าง ประเทศกัมพูชา และ  
เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย**  
พร้อมคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาคุณภาพการให้  
สินเชื่อแก่ผู้มีรายได้น้อยของ รอส. เมื่อวันที่ 24  
พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1  
สำนักงานใหญ่

